






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>1.สายพันธุ์โควิด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผย สายพันธุ์โควิดล่าสุด ชื่อ XBB.1.16 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของ XBB ที่ครองพื้นที่ในหลายประเทศ รวมถึงกำลังจะเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เมื่อมีการนำรหัสของ XBB.1.16 มาเทียบกับ XBB.1.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักของอเมริกา พบมีความเหมือนกันมากโดยเฉพาะโปรตีนหนามสไปค์ที่มีความแตกต่างกันเพียง 2 ตำแหน่ง</p> <p>2.พบเบาะแสต้นตอโควิด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ pptv</p> <p>- โพลฮองซ์ เดบาร์ นักชีววิทยาวิวัฒนาการแห่งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส เผย รายงานการค้นพบตัวอย่างลำดับพันธุกรรมชุดใหม่บนฐานข้อมูลการจัดลำดับพันธุกรรม GISAID พบดีเอ็นเอของจิ้งจอกแร็กคูน (Raccoon Dog) รวมถึงชะมด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ทั้งนี้ การค้นพบนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าจิ้งจอกแร็กคูนหรือสัตว์อื่น ๆ ที่ติดเชื้อโควิด 19 เป็นตัวการทำให้เกิดโรคระบาด แต่เป็นหลักฐานที่เพิ่มความเป็นไปได้ของทฤษฎีโควิด 19 มาจากตลาดค้าสัตว์</p>	
 กัญชา	
<p>1.ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกัญชา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, pptv, ch7, ch3plus, nation, INN, thailandplus)</p> <p>-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ลุมพินี และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ 2 แห่งภายในเขตปทุมวัน ซอยสุขุมวิท 11 เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียน พบผู้ประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย มีลักษณะเป็น Food truck และแผงลอยริมถนน จึงทำการยึดของกลางส่งเจ้าพนักงานตำรวจ ศาลสั่งจำคุก 2 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี สั่งปรับรายละ 10,000 บาท ผู้ต้องหาปรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือรายละ 5,000 บาทและริบของกลาง พร้อมยื่นให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ สร. เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ การใช้กฎหมายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) สั่งปรับ 5,000 บาท โทษคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี แบบนี้ใครจะกลัวและจะควบคุมได้อย่างไร</p> <p>2. น้ำมันกัญชา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ กรณีย์ รมว.สร. นำน้ำมันกัญชาช่วยคนเป็นลมชักว่าข้อมูลทางการแพทย์ยืนยัน น้ำมันกัญชา รักษาโรคลมชักแบบเฉียบพลันไม่ได้ โดยสารสกัดกัญชาสามารถลดอาการชักได้ ต่อเมื่อใช้ในการรักษาต่อเนื่องระยะยาว ไม่ได้ใช้เพื่อหยุดการชักเฉียบพลัน ทั้งนี้ การที่ผู้ป่วยหยุดชักในคลิปวิดีโอ สันนิษฐานได้ว่าหยุดชักพอดีกับเวลาที่มีการหยดยา</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สร.หนุนเวชศาสตร์วิถีชีวิต</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, acnews, hfocus, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เปิดการประชุมวิชาการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เรื่อง New Era of Preventive Medicine in Genomic Medicine พร้อมบรรยายเรื่อง อนาคตงานเวชศาสตร์ป้องกันของประเทศไทย ว่าปัจจุบันมีเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ที่สร้างเสริมสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ช่วยป้องกันและลดโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ สธ. มีนโยบายพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้ให้บริการหลักในระบบบริการปฐมภูมิร่วมกับทีมบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในชุมชนของตนเอง และสอดคล้องกับหลักการให้บริการด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต</p>	
<p>MOU การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนพ.จักรกริช ไขว้ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. ร่วมลงนาม MOU เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลสุขภาพและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติดและโรคทางจิตเวช</p>	
<p>โซเซียลชื่นชมผู้บริหารสธ.ช่วยชีวิตเด็กเล็กบนเครื่องบิน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, mcot, hfocus, sanook, ch3plus, thebangkokinsight)</p> <p>-เพจ BLUESKY Channel โพสต์กล่าวชื่นชมพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกสธ. นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง และพยาบาลอีก 2 ท่านไม่ทราบชื่อ พร้อมระบุแม่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของ สธ. ได้ช่วยชีวิตเด็กอายุ 3-4 ขวบ มีอาการชักเกร็งบนเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3257 จากสนามบินขอนแก่น – ดอนเมือง โดยเด็กกลับมีสติ ปลอดภัย และส่งต่อโดยรพพยาบาลที่มารอรับ เป็นแบบอย่างผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นตัวอย่างที่ดีของแพทย์</p>	
<p>เตือนอย่านำยาทาเล็บไปใช้ทาฟัน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, mcot, hfocus, sanook, ch3plus, thebangkokinsight)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย.กล่าวถึง กรณีสื่อออนไลน์แชร์มีผู้นำยาทาเล็บมาทาฟันให้ฟันขาว ว่า ยาทาเล็บเป็นเครื่องสำอางตกแต่งทำสีเล็บเพื่อความสวยงาม สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น หากนำมาทาฟัน สารเคมีจะถูกดูดซึมเข้าทางเยื่อช่องปากได้ดีกว่าเล็บ จึงทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ พร้อมแนะเลือกซื้อยาทาเล็บให้สังเกตฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้องแสดงเลขที่ใบรับจดทะเบียน ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ คำเตือน ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ</p>	
<p>ขยายสร้างรพ.ผิวหนังทุกภาค</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ topnews</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังเตรียมขยายบริการไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งยกระดับบริการพรีเมียม แต่ด้วยปัญหาแพทย์ผิวหนังที่อยู่ภาครัฐ มีจำนวนไม่มาก โดยเบื้องต้นวางแผนขยายการบริการศูนย์แพทย์ผิวหนังไปยังภาคละ 1 จังหวัดก่อน ซึ่งล่าสุด กรม.อนามัยขยายรพ.โรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดแล้วเสร็จอีก 3 ปี รวมถึงภาคเหนือ อยู่ระหว่างพิจารณาอาจเป็นจ.ลำปางหรือ จ.สุโขทัย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก</p> <p>-อุปสรรคหนึ่งที่สถาบันโรคผิวหนัง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ การเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง "ตจแพทย์" ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 600 คน รับราชการ 300 คน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ถึง 200 คน ขณะที่ยังมีถึง 25 จังหวัดที่ไม่มีแพทย์ผิวหนังรับราชการ สธ.จึงพยายามผลักดันเพื่อให้แพทย์ที่มาฝึกได้ลงไปเติมในจังหวัดที่ยังขาดแคลน โดยเน้นการให้ทุนการศึกษาลงไปในพื้นที่นั้น ๆ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีการแชร์เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, TNN)</p> <p>-สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีการแชร์เรื่อง ผู้ที่เป็นโรคไมเกรน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าคนปกติถึง 46% เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>งดข้าวเช้า เสี่ยงต่ออาการอัมพฤกษ์ อัมพาต</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ nation</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โฟสต์ ประเด็นงดข้าวเช้า กลับตายเร็ว โดยระบุรายงานหลักฐานจากการศึกษาที่ญี่ปุ่นตีพิมพ์ ในวารสารโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 2016) แสดงให้เห็นชัดว่า ถ้าไม่กินตอนเช้าจะเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งจากเส้นเลือดสมองแตกและตัน รวมทั้งโรคหัวใจ</p>	
<p>พบไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน ชนิดที่ 2</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า WHO แถลงการณ์ (17 มี.ค 66) การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน หรือ Circulating VDPVs (cVDPVs) ชนิดที่ 2 ในเด็กชาย 4 ขวบที่ยังไม่มีประวัติได้รับวัคซีน ซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคทางตะวันตกของบรูไน รวมถึงเด็กอีกสองคนซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนแรกยืนยันติดเชื้อเช่นกัน ทั้งนี้ ก.สาธารณสุขของบรูไนประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบนานกว่า 30 ปี ที่บรูไนยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอ</p>	
<p>งานวิจัยสัตว์เลี้ยงทำลายคุณภาพการนอน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, BBC Thai)</p> <p>-งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Human-Animal Interactions ชี้ว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างสุนัขและแมวมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอาการนอนไม่หลับ รวมทั้งโรคเกี่ยวกับการนอนอีกหลายชนิด โดยกรณีของผู้ที่การนอนมีปัญหาพบได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนที่เลี้ยงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้เลี้ยงหมาหรือแมวเอาไว้เลย แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเพราะเหตุใดการมีสัตว์เลี้ยงจึงทำให้คุณภาพการนอนตกต่ำลง</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ในพื้นที่ 17 จังหวัด และแผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567-2570 โดยมีมาตรการเร่งด่วนที่สำคัญ โดยให้ก.สาธารณสุข และก.มหาดไทย จัดห้องปลอดฝุ่น แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รวมถึงยารักษาโรค จัดบริการคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ในทุกจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำ และดูแลด้านสุขภาพกับประชาชน</p>	
<p>มะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ</p> <p>- โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประเทศไทย พบมากเป็นอันดับสามในเพศชาย และอันดับสองในเพศหญิง (จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ที่น่ากังวลคืออัตราการเกิดโรคมะเร็งนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ วันมีคนไข้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 15 คน (ปีละ 5,476 คน) และมีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 44 คน (ปีละ 15,939 คน) อุบัติการณ์เพิ่มสูงในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ดังนั้น จึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดนี้ในช่วงอายุดังกล่าว เพื่อป้องกันหรือช่วยให้ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้มาก ปัจจุบันใช้วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test: FIT) ซึ่งสะดวก ง่าย และปลอดภัย ประชาชนอายุ 50-70 ปี สามารถรับอุปกรณ์และน้ำยาเก็บตัวอย่างได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ</p>	